

# ด่วนที่สุด

ที่ มท 0893.3/ว 2220



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

16 กรกฎาคม 2551

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วมประชุมเสวนา  
ทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2551

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1226 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้อำนวยการ  
สำนัก / กองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ  
ผู้แทนชุมชน มาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดทำเป็นโครงการศึกษาดูงาน " มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2551 " นั้น

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว เห็นว่า การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นในครั้ง  
เป็นการรวมกิจกรรมด้านวิชาการการศึกษาที่เด่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกอบกับมี  
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มาเสวนาด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัด  
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อนำผู้บริหาร  
ท้องถิ่น คณะผู้อำนวยการสำนัก / กองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนชุมชน มาศึกษาดูงาน และ/หรือเข้าประชุมเสวนาทางวิชาการในงาน  
" มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2551 " จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ หากงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีมีไม่เพียงพอก็สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือรายการที่  
มีงบประมาณเหลือจ่าย ไปตั้งจ่ายเพิ่ม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ  
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  
ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะโอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดู  
งาน และ/หรือเข้าร่วมเสวนาฯ ได้ กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำ

/บุคลากร...

บุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษา  
ท้องถิ่น 2551 โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของสภาท้องถิ่นได้เป็นกรณีพิเศษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์ไพยม วาศภูติ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9021-23 ต่อ 108 -110

โทร. 0-2241-9021-23 ต่อ 112 -113